

เป๊ปซี่-เนสท์เล่-พานาโซนิค บริษัทจอมผลิตมลพิษในแดนมังกร

โซน่าเดลี - บริษัทข้ามชาติร่วมทุนจีน พานาโซนิค เป๊ปซี่ และเนสท์เล่ ร่วมกับบริษัทต่างชาติรวม 33 ราย ขึ้นบัญชีดำ "ตัวสร้างมลพิษทางน้ำ" ตามรายงานจาก องค์การพัฒนาเอกชน (NGO)

สถาบัน Institute of Public & Environmental Affair ล่ารายชื่อบริษัท "จอมสร้างมลพิษทางน้ำ ตัวง" ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้มากกว่า 2,700 ชื่อ มีบริษัทข้ามชาติชื่อดังติดโผ 33 ราย ที่ดึงดูดความสนใจที่สุดเห็นจะเป็นบริษัทในเครือ 5 บริษัทใหญ่ ที่ติดโผ 500 อันดับแรกของโลกประจำปี 2006 อาทิ พานาโซนิค แบตเตอรี่ (เซียงไฮ้) ในเครือพานาโซนิคของญี่ปุ่น ครอบงำอันดับที่ 47 เป๊ปซี่-โคล่า อินเตอร์เนชันแนล (ฉางชุน) ในเครือ บริษัทเป๊ปซี่ ของสหรัฐฯ อยู่ในอันดับที่ 175 โรงงานผลิตน้ำบรรจุขวดของ เนสท์เล่ ซอร์ส เซียงไฮ้ ในเครือเนสท์เล่ ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่ 53

หม่าจวิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า เขาคิดไม่ถึงว่าจะเห็นบริษัทระดับโลกติดทำเนียบตัวสร้างมลพิษในแผ่นดินใหญ่ด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่หนังสือพิมพ์หนันฟิง เดลี่ของกวางเจา ได้ตรวจสอบไปยังบริษัทเหล่านี้ ส่วนใหญ่รายงานว่ามลพิษดังกล่าวมาจาก "อุบัติเหตุ" "ความพลั้งเผลอ" หรือ "ไม่มีทางเลือก"

ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติที่ข้ามถิ่นมาขยายธุรกิจ ในแดนมังกรเริ่มซึมซับ "เอกลักษณ์จีน" ได้อย่างรวดเร็ว โดยดำเนินมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า

มาตรฐานของบริษัทต้นสังกัด ทำให้ความเชื่อถือต่อระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทเหล่านี้ค่อนข้างต่ำ

คุณเจ้า ผู้อำนวยการสำนักงานดูแลตรวจสอบแห่งสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมณฑลจี๋หลินกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "อันที่จริงสาเหตุที่ธุรกิจต่างชาติหย่อนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลท้องถิ่นหวังดึงดูดเงินทุนต่างชาติจนไม่ค่อยเรียกร้องให้บริษัทเหล่านี้ดำเนินมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมสักเท่าไร ต้นทุนในการผลิตจะได้ไม่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดึกดำ ทำให้บริษัทต่างตัวไม่ค่อยเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบนัก ตลอดจนมาตรฐานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีนเองก็ยิ่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆ โดยทั่วโลกยึดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เป็นหลัก

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมของเซียงไฮ้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันจีนตรวจสอบมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมโดยหาค่า COD (Chemical Oxygen Demand) เป็นหลัก แต่ต่างชาตินิยมเลือกวิธีตรวจสอบตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม

ด้านหลูซือเจิง ผู้ตรวจสอบดูแลประจำประเทศจีนขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลกกรีนพีซ ให้ความเห็นว่า ต่างชาติและจีนไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากบริษัทจีนส่วนใหญ่ศักยภาพในการปกป้องสิ่งแวดล้อมมีจำกัด แต่บริษัทข้ามชาติมีมาตรฐานดีกว่า ปัญหาคือต้องการทำหรือไม่เท่านั้น ไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกันตัดสิน ■